



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ที่ - วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้จัดทำประกาศเรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ รัฐบาลกำหนดให้การป้องกันปราบปรามการทุจริตมิชอบเป็นนโยบายสำคัญและถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลมีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และระมัดระวังมิให้มีการแสวงหาประโยชน์การรับผลประโยชน์การใช้อิทธิพลในฐานะและตำแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหาหรือการใช้ข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งกำหนดแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในองค์กรภายในของส่วนราชการในสังกัด โดยให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบนให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ เป็นประจำทุก ๖ เดือน นั้น

ดังนั้น จึงขอรายงานผลการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) ปรากฏว่าไม่มีข้าราชการและพนักงานผู้ใดกระทำการที่เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการรับหรือให้สินบน และเห็นควรเผยแพร่ผลการดำเนินการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการให้ประชาชนทั่วไปทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบหรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ต่อไป ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ

(นางสาวประไพพรรณ โคโยธา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวธารินี เสียงเจริญ)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

- เพื่อโปรดพิจารณา

ความเห็น นายก อบต.โคกปีบ

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

เรื่อง รายงานผลการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้จัดทำประกาศเรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ รัฐบาลกำหนดให้การ ป้องกันปราบปรามการทุจริตมิชอบเป็นนโยบายสำคัญและถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องนำไป ปฏิบัติให้ บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการ ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและ บุคลากรภาครัฐเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลมีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และระมัดระวังมิให้มีการ แสวงหาประโยชน์การรับผลประโยชน์การใช้อิทธิพลในสถานะและตำแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหาหรือการ ใช้ข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งกำหนดแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในองค์กรของส่วนราชการในสังกัด โดยให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบนให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ เป็นประจำทุก ๖ เดือน

ปรากฏว่าไม่มีข้าราชการและพนักงานผู้ใดกระทำการที่เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการรับหรือให้ สินบนในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) แต่อย่างใด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ